

Ladies Prayer International Newsletter



United Pentecostal Church Intl เดือนเมษายน 2021



พระเจ้าแห่งการอัศจรรย์

โดย เคียร์สตัน พลล



บรรดาแม่ ๆ มีหน้าที่สอนลูกของตนเอง แต่ถึงอย่างนั้น บทเรียนที่สำคัญบางอย่างก็สอนได้ดีที่สุดโดยลูก ๆ ของเรา บทเรียนเกี่ยวกับความเชื่อเหมือนเด็กคือหนึ่งในบทเรียนเหล่านั้น

"เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลง เหมือนเด็กเล็กคนนี้ ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์" (มัทธิว 18:3-4)

ความเชื่อของเด็กปราศจากความสงสัย ข้อถกเถียง หรือความกลัว ความเชื่อของเด็กไร้เดียงสาและมีความเชื่อวางใจในพระเจ้าและพระวาระของพระองค์ ความเชื่อของเด็กสะอาดและจริงใจ เด็กไม่ตั้งเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ทรงกระทำบางสิ่ง แต่มีความไว้วางใจในความสามารถของพระเจ้าในการกระทำสิ่งที่พระวาระของพระองค์ตรัสไว้

เด็กไม่ลังเลที่จะเชื่อเรื่องการอัศจรรย์และการรักษา ตอนที่แคโรลีน ลูกสาวอายุได้ 4 ขวบ เธออธิษฐานเผื่อเท้าของแม่ดิฉันที่บาดเจ็บอยู่ เธอนั่งลงบนพื้น วางมืออ่อน ๆ ของเธอบนเท้าที่เจ็บปวดของแม่ดิฉัน และอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่างง่าย ๆ ไม่น่าแปลกใจเลยที่เท้าของแม่ดิฉันได้รับการรักษาให้หาย

เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่และดำเนินไปกับพระเจ้า เราอาจรู้สึกเมินเฉยเพราะคำอธิษฐานขอการรักษาที่ไม่ได้รับคำตอบ และมีความไม่เชื่อเพื่อที่จะปกป้องตนเองจากความผิดหวัง เช่น "นั่นไม่ใช่พระทัยของพระเจ้า" หรือ "พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับการเจ็บป่วยครั้งนี้"

เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เราเกิดความเชื่อที่ทำให้เชื่อในสิ่งที่เราได้อ่าน "ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์" (โรม 10:17) เราสามารถเชื่อได้ว่าพระองค์ได้ทรงจ่ายค่าสำหรับการรักษานั้นแล้ว และเป็นน้ำพระทัยที่พระองค์จะทรงรักษาให้หาย อีซยาห์ 53:5 กล่าวว่า "แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ่นั้น ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี"

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดิฉันได้รับการรักษาให้หายจากปัญหาที่ไหล่ซึ่งเป็นมา 18 ปี และได้รับการอธิษฐานเผื่อมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้รับการรักษา ในระหว่างที่พระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์มากมายขณะที่มีการอธิษฐานกันที่ด้านหน้าคริสตจักร ดิฉันตระหนักว่าจะต้องเชื่อเท่านั้นและยอมรับพระองค์ในสิ่งที่พระวาระของพระองค์บอกไว้ พระเยซูทรงฟกช้ำเพื่อให้ดิฉันหายดี และการรักษานั้นเป็นของดิฉัน ดิฉันจะต้องเชื่อและรับการรักษานั้น ในวันนั้นดิฉันได้รับการรักษาให้หาย ไม่ใช่เพียงไหล่เท่านั้นที่หาย แต่โรคตาของดิฉันก็หายด้วย พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะทำเช่นนั้น แต่ดิฉันขาดความเชื่อเหมือนเด็ก

ขอให้เราทั้งหลายได้กล่าวเหมือนเช่นในลูกา 1:38 "ขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าตามที่ท่านกล่าวเถิด" (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย) เหมือนกับลูกสาวของดิฉันที่รู้ว่าพระเยซูจะทรงรักษาแม่ของดิฉัน

หมายเหตุ: เคียร์สตัน พอล เป็นแม่ที่รักพระเยซู ยิ้มแย้ม และมีใจขอบคุณ อีกทั้งยังอุทิศตนเพื่อการประกาศพระกิตติคุณ ปัจจุบันเธอทำงานพระเจ้าในเมืองบารเซิโลนา ประเทศสเปน กับโรอัน สามีสุดหล่อของเธอ และลูก ๆ ที่น่ารัก ได้แก่ แครโรลินและมอนเต เธอเป็นลูกสาวของมิชชันนารี มอนเตและไดแอน ไชวอลเทอร์ และโตที่อเมริกากลาง

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงทำการอัศจรรย์

โดย ฟราซิสก้า เคียร์



ในช่วงที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างสิ้นเหลือ ดิฉันเริ่มแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้าอย่างกระตือรือร้น ดิฉันพบว่าตัวเองอยู่เพียงลำพัง และพูดภาษาของประเทศที่อาศัยอยู่ไม่ได้ ดิฉันร้องขอการอัศจรรย์จากพระเจ้า พระองค์ทรงตอบดิฉันในลักษณะที่ดิฉันรู้สึกว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไป ดิฉันไม่รู้ว่าพระเจ้ากำลังสร้างดิฉันขึ้น ให้ดิฉันสมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอก "พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ ผู้ทรงสำแดงฤทธานภาพของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย" (สดุดี 77:14)

"เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งหมด เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น" (ยอห์น 16:13)

ขณะที่ดิฉันร้องเรียกหาพระองค์ พระองค์ทรงปลดปล่อยดิฉันให้เป็นอิสระจากความเจ็บปวดและความขมเคี้ยว แต่ดิฉันต้องการบางอย่างมากกว่านั้น หลายครั้ง ดิฉันรู้สึกว่างเปล่าและหมดหวัง จนกระทั่งวันหนึ่ง ดิฉันเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ในเวลาที่มีมิติของชีวิตดิฉัน พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ พระองค์ทรงนำดิฉันกลับมา และดิฉันบอกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ไปติดตามพระทัยของพระองค์

ดิฉันเป็นลูกคนโตในบรรดา 12 คน ดิฉันเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระองค์ผู้ทรงทำการอัศจรรย์จากแม่ของดิฉัน เราอธิษฐานกันพร้อมหน้าครอบครัว และแม่จะบอกกับเราเสมอให้เชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เมื่อเป็นเด็ก ดิฉันเห็นความเชื่อของแม่ทำให้เรามีอาหารกิน หลายครั้ง เราไม่มีอาหาร และไม่สามารถซื้อได้เลย แม่ของดิฉันจะอธิษฐานต่อพระองค์ผู้ทรงทำการอัศจรรย์ในเวลากลางคืน และวันรุ่งขึ้น จะมีอาหารอยู่ที่หน้าประตูบ้านของเรา ดิฉันเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระองค์ในสิ่งเล็กๆ น้อย ๆ และถวายเกียรติแด่พระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงทำการอัศจรรย์และทรงทันเวลาเสมอ

พระเจ้าทรงสำแดงอำนาจเหนือธรรมชาติของพระองค์ในหลายวิถีทางในช่วงชีวิตของดิฉัน พระองค์ทรงทำงานเหนือความเข้าใจของมนุษย์ เรารับใช้พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ผู้ทรงประสงค์ความสัตย์ซื่อของเรา พระองค์ทรงเป็นผู้รักษาโรคทั้งปวง พระองค์ทรงเป็นผู้จัดเตรียมของเรา ผู้ช่วยกู่ของเรา สันติสุขของเรา ความชื่นชมยินดีของเรา พระองค์ทรงเป็นผู้ตั้งต้นความเชื่อของเราและจำทำให้ความเชื่อนั้นสำเร็จ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้ทรงเลือกเราและกำลังเรียกเรา เราพร้อมหรือไม่ ดิฉันพร้อมแล้ว และคุณล่ะ พร้อมหรือยัง

ถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ใจ วางเปล่า หลงทางในท่ามกลางสิ่งต่าง ๆ ที่คุณเห็นหรือได้ยิน จงกลับมาดูพระวจนะของพระเจ้า จงกลับใจใหม่ จงให้อภัย จงร้องออกมาหาพระเยซู จงสร้างแท่นบูชาด้วยการอธิษฐาน จงทำสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกคุณให้ทำตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไป

"พระองค์คือผู้ที่ท่านควรสรรเสริญ พระองค์เป็นพระเจ้าของท่าน พระองค์ได้กระทำการต่าง ๆ อันยิ่งใหญ่ และนำเกรงขาม ซึ่งท่านเห็นด้วยตาของท่านเองแล้ว" (เฉลยธรรมบัญญัติ 10:21, ฉบับแปลใหม่)

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ หมายสำคัญ และการยิ่งใหญ่ ไม่มีสิ่งใดเป็นไปได้สำหรับพระองค์ วันนี้ดิฉันอยู่ที่นี้เพราะพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ในชีวิตวิญญาณของดิฉัน พระองค์ทรงทำให้ดิฉันหายดี และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงประทานความหวังและอนาคตให้กับดิฉัน มีบางคนวิ่งวอนเพื่อดิฉัน

และพระเจ้าทรงสดับฟังและทรงช่วยดิฉันให้รอด ดิฉันเชื่อทุกหยดน้ำตาคือการอธิษฐานที่รอให้การอัศจรรย์เกิดขึ้น คำตอบใกล้จะมาถึงแล้ว

หมายเหตุ: ฟราซีสก้า เคียร์ ย้ายจากบราซิลไปมาที่สหรัฐฯ เมื่อปี 2001 และเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เธอเป็นแม่ ภรรยา และภรรยาศิษยาภิบาลที่อธิษฐาน เธออยู่ที่คริสตจักร Living Water Apostolic Church ในเมืองคาร์นิ รัฐเมน

พระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์

โดย มาซี เปอดิโก



บางคนอาจบอกว่าการอัศจรรย์ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในปัจจุบัน แต่ดิฉันไม่เชื่ออย่างนั้นเลย

ดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างในวันที่ 28 มีนาคม 2011 ขณะเดินทางไปชิคาโกในช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิ จอร์เจียน พี่ชายของดิฉัน ขับรถอยู่โดยมีพอนั่งไปข้าง ๆ ดิฉันกับแม่ นั่งอยู่ด้านหลัง เรานั่งรถกันมาสักพักแล้วดิฉันก็ได้ยินแม่ตะโกนว่า "พระเยซู" ดิฉันมองผ่านกระจกหน้ารถเห็นพื้นดินเอียงแปลก ๆ ดิฉันหลับตา และร้องออกมากับแม่ด้วย "พระเยซู" ดิฉันคิดว่า "รถจะคว่ำแล้วก็จะตาย"

ขณะเดินทางด้วยความเร็วสูง เพลารถหักทำให้รถตู้ของเราพลิกคว่ำสองรอบ ไกลผ่านเกาะกลางไปยังถนนที่มีรถสวนมา ดีที่ล้อด้านหน้าติดกับสายเหล็ก ทำให้เราค้างอยู่ที่เกาะกลาง รถตู้คว่ำโดยที่ฝั่งคนขับอยู่ด้านล่าง ทำให้พ่อและดิฉันห้อยโถงเตงจากเข็มขัดนิรภัยของเรา เราถามกันว่าใครได้รับบาดเจ็บไหม แล้วก็ได้ยินเสียงเท้าของคนที่อยู่ด้านนอกของรถตู้ และต่อมาก็ได้ยินที่ด้านบนของรถตู้ พวกเขาดึงพ้อออกก่อน แล้วดึงพวกเราที่เหลือออกผ่านทางท้ายรถ

ครอบครัวของเรายืนอยู่ด้วยกัน ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ และมองดูซากรถที่คว่ำ ขณะเราใช้เวลาขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปกป้องของพระองค์ บางคนตะโกนชื่อของพ่อขึ้นมา กลุ่มนักดนตรีชื่อว่า Royal Tailor Band หยดรถและเอาของของเราใส่รถตู้ของพวกเขา จากนั้นพาเราไปที่บ้านของลูกพี่ลูกน้องซึ่งอยู่ไกลออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตร

หลังจากโพสต์รูปภาพอุบัติเหตุลงบน Facebook สตรีคนหนึ่งในคริสตจักรของเราส่งอีเมลหาแม่ และเล่าถึงความฝันที่เธอฝันเมื่อ 6 สัปดาห์ก่อนหน้านั้น เธอเห็นรถตู้ของเราพังยับ เห็นพ้อเสียชีวิตห้อยจากเข็มขัดนิรภัยด้านผู้โดยสาร คนขับซึ่งเธอไม่รู้จักหันมาหาเธอและบอกว่า "จงอธิษฐานเพื่อครอบครัวเปอดิโก" เธอรับอธิษฐานทันทีและเรียกให้สตรีอีกสองคนอธิษฐานด้วย ในวันที่เกิดอุบัติเหตุ เธอกำลังขับรถอยู่ตอนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้เธออธิษฐานเพื่อพวกเราทันที เธอจอดรถข้างทาง โทรหาคู่อธิษฐานของเธอ และเริ่มอธิษฐานเพื่อพวกเรา เวลาที่แม่โพสต์ Facebook เป็นเวลาเดียวกับที่พระเจ้าทรงเรียกเธอให้อธิษฐาน

หกสัปดาห์ก่อนหน้าเวลาที่เรตกอยู่ในอันตราย พระเจ้าทรงใช้ความฝันเพื่อเรียกให้บางคนอธิษฐานเพื่อปกป้องเราจากความตาย ทุกสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์ และพระองค์ก็ส่งทรงยานพาหนะมาเพื่อปกป้องเราหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นด้วย

พระเจ้ายังทรงทำการอัศจรรย์อยู่ พระองค์ทรงได้ยินเสียงการอธิษฐานของเรา และไม่ว่าความจำเป็นจะมากหรือน้อย ก็เหมือนกันสำหรับพระองค์ เหมือนดังเช่นที่พระองค์ตรัสไว้ในเยเรมีย์ 32:27 "ดูเถิด เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งสิ้น สำหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกินหรือ"

หมายเหตุ: มาซี เปอดิโก จบการศึกษาจากวิทยาลัย Indiana Bible College และเป็นผู้อำนวยการแผนกดนตรีและผู้ช่วยฝ่ายธุรการในคริสตจักร Haven of Hope ในเมืองนิว ฮาเวน รัฐคอนเนตทิคัต

สารจากบรรณาธิการ



พระเจ้าทรงกระทำการที่ยิ่งใหญ่!

พระเจ้าทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ได้ในภาษาอังกฤษ อาหรับ จีน เขต/
สโลวัก ดัตช์ ฝรั่งเศส จอร์เจีย เยอรมัน กรีก ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปแลนด์ โปรตุเกส
โรมาเนีย รัสเซีย สเปน สวาฮีลี สวีเดน ตากาล็อก สิงหล ศรีลังกา ตรี และไทย
โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให้มันักแปลมากขึ้นด้วย

[เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพย์ของเรา](#)



เราคือใคร . . . ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปด้วยสตรีจากทั่วโลก ซึ่งพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานให้กับลูกหลานของตนเอง และเด็กๆ ในคริสตจักรและชุมชน

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้ให้อยู่ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้น และให้คนรุ่นก่อนๆ ได้กลับมาอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณ

เราต้องการ . . . หญิงผู้มุ่งมั่นที่จะร่วมกันอธิษฐานทุกๆ วันจันทร์แรกของเดือน เผื่อลูกๆ หลานๆ เป็นพิเศษ

การอธิษฐานมุ่งเน้นที่ 3 ประการนี้ คือ...

- ความรอดของลูกๆ หลานๆ (อิสยาห์ 49:25, สดุดี 144:12, อิสยาห์ 43:5-6)
- เด็กๆ จะมีความเชื่อเป็นของตนเองเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม (1ยอห์น 2:25-28, ยากอบ 1:25)
- เด็กๆ จะมีส่วนร่วมในการรับใช้เพื่อการเก็บเกี่ยวขององค์พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 9:38)